



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยรัฐ	<p>บอร์ด สปสช.ลาออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีบอร์ด สปสช. สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน ประกอบด้วย 1.นพ.พินิจ ทิรัญชิตี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก 2.นางชুমศรี พจนปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง 3.นายสมใจ โตศุภวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และ 4.นพ.จรัส ตถคุณวุฒิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ขึ้นใบลาออกจากการเป็นกรรมการ สปสช. ภายหลังมีประเด็นการยื่นทรัพย์สินตามประกาศของ ป.ป.ช. ว่า จากการพูดคุยกรรมการทั้ง 4 คน ยังยืนยันเรื่องการลาออก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประชุมพิจารณาเรื่องสำคัญของบอร์ด สปสช. เนื่องจากองค์ประชุมในสัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ครบ ดังนั้น ในวันที่ 3 ธ.ค. บอร์ดจะพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาแทน โดยจะทราบผลภายในวันเดียวกัน เพื่อให้การทำงานเดินหน้าต่อไปได้</p>
ไทยรัฐ	<p>สธ.ร่วมลงนามกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กับ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ เช่น การรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยเทคโนโลยีโปรตอนและไอออนหนัก การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง การร่วมกันใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และการวิจัยทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงของทั้งสองฝ่าย 2.การพัฒนาบุคลากร อาทิ การให้หน่วยงานในสังกัดสธ.เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของบุคลากร นักศึกษาแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ใช้ทุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 3.การพัฒนากิจกรรมด้านการวิจัยและวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>
ข่าวสด มติชน	<p>แม่ลูกอ่อนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าคลอด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีแม่ลูกอ่อน อายุ 30 ปี ผูกคอตายจากความเครียดเพราะถูกรพ.รัฐแห่งหนึ่งทวงเงินค่าทำคลอด ว่า ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการ สธ. และนพ.สจ.สมุทรปราการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>นพ.สุเทพ เพชรมาท ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 6 กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว ว่า เบื้องต้นได้สอบถามผอ.รพ.บางบ่อ พบว่าหญิงดังกล่าวฝากคลอดเมื่อต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ไม่มีบัตรประชาชน คาดว่าเป็นคนต่างถิ่น หลังพักพื้นมีการเรียกเก็บค่ารักษา ผู้ป่วยได้นำใบแจ้งคำรักษาพยาบาลออกจากรพ. แต่ไม่ได้ติดตามทวงค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและไม่เคยไปทวงที่บ้าน อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้รพ.ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้านที่สุด</p> <p>ด้าน นายอำพล หนูขาว สามีของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ภรรยาอาจเกิดความเครียดจากหลายส่วน ทั้งปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัว รวมทั้งการค้างชำระค่าใช้จ่ายการไปคลอดบุตรคนล่าสุด 27,000 บาท ซึ่งเป็นค่ารักษาอาการติดเชื้อหลังคลอดบุตร ค่าผ่าตัดคลอด และค่าทำหมัน แต่ขณะนั้นมีเงินติดตัวเพียง 500 บาท เจ้าหน้าที่รพ.รับว่าจะช่วยดูในส่วนนี้ให้ คาดว่าอาจเป็นความเครียดสะสมทำให้ฆ่าตัวตาย</p>
เดลินิวส์ มติชน thaipbs.or.th springnews.co.th	<p>เตรียมจับร้านนวดแอบแฝง</p> <p>- เสนอข่าว จากกรณีที่มีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านโลกออนไลน์โฆษณาเชิญชวนให้กลุ่มชายรักชายไปใช้บริการนวดเฉพาะจุดของบุรุษหรือนวดกระษัย โดยการนวดมีการเปลื้องผ้า และมีท่าทางที่สื่อไปในเรื่องเพศอย่างชัดเจน อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการนวดกระษัยเป็นการนวดอวัยวะเพศชาย</p> <p>นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า จากการตรวจสอบคลิปพบว่า สถานที่ถ่ายทำไม่ได้แสดงใบอนุญาต จึงน่าจะเข้าข่ายเป็นคลินิกเถื่อน และข้อเท็จจริงการนวดกระษัยเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายเลือดกระจายลมในบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และท่อน้อย สามารถใช้ได้กับหลายอาการ อาทิ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปัสสาวะขุ่นขาว, ต่อมลูกหมากโต ส่วนเรื่องเปลี่ยนผ้าไม่จำเป็นเพราะในคลินิกหรือรพ.จะมีชุดที่มิดชิดให้เปลี่ยน จึงอยากให้รับเข้าไปตรวจสอบ เพราะตามคลิปไม่ได้ทำตามหลักวิชาการ มีความเสี่ยงส่งผลเสียต่อสุขภาพ</p> <p>ด้าน นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า จากการตรวจสอบร้านนวดดังกล่าวในระบบฐานข้อมูล พบว่ามีการขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจริง แต่การให้บริการนวดกระษัยที่เป็นการตรวจรักษาเช่นนี้เข้าข่ายดำเนินการไม่ถูกต้องตามใบอนุญาตที่ได้รับ ในสัปดาห์หน้าสส.จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งจะขยายผลว่าแอบแฝงค่าบริการทางเพศด้วยหรือไม่ หลังจากนั้นจะเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป</p>
<p>ข่าวสด</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>โรคหัดระบาดภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา กล่าวว่า การระบาดของโรคหัดใน จ.ยะลา ตอนนี้อยู่ผู้ป่วยเฉลี่ยวันละไม่เกิน 8 ราย และยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม รวมขณะนี้ยะลาผู้ป่วย 1,300 กว่าราย การรณรงค์ฉีดวัคซีนแบบเคาะประตูบ้าน ดำเนินการไปแล้วกว่า 94% ยังเหลือกลุ่มเป้าหมายอีก 400 กว่าคน</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกห่วงสถานการณ์โรคหัดที่ระบาดเพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นช่วงปีที่ผ่านมาแล้วกว่า 30% ทั้งในภูมิภาคยุโรป ละตินอเมริกาและแอฟริกา โดยเฉพาะเวเนซุเอลาซึ่งระบบสาธารณสุขเสื่อมลงจากสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่รุนแรง อย่างไรก็ตาม วัคซีนป้องกันโรคหัดที่มีอยู่ยังใช้ได้เป็นอย่างดี แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะยอมรับวัคซีนป้องกันโรคหรือไม่</p>
<p>สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ isranews.org workpointnews.com thaiquote.org</p>	<p>ยาจุดกันยุงเรนเจอร์ สกัด</p> <p>-เสนอข่าว นายเกษมสันต์ วีระกุล ยื่นหนังสือต่อประธานป.ป.ช. ให้สอบสวนลงโทษเลขาธิการ อย. และพวก ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรณียาจุดกันยุงเรนเจอร์ สกัด โดย มี พ.ต.อ.ณรงค์ ยิ้มเจริญ เลขาธิการประธานป.ป.ช. รับหนังสือ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีโฆษณาว่ายาจุดกันยุง เรนเจอร์ สกัด ปลอดภัย และมีโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ โดย อย.ไม่มีมาตรการในการดำเนินการใดๆ ทำให้ผู้ขาย ผู้บริโภค สับสน เข้าใจว่าสินค้าดังกล่าวขายได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาขณะนี้ เป็นยาจุดกันยุง เรนเจอร์ สกัด ที่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คนละสูตร มีสารสำคัญคือ Transfluthrin 0.05% w/w ส่วนผลิตภัณฑ์ เรนเจอร์ สกัด มีสารสำคัญคือ d-allethrin 0.3% w/w ซึ่งการรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เรนเจอร์ สกัด ที่ ใช้ระยะเวลาปกติตามคู่มือประชาชน คือไม่เกิน 60 วันทำการ ได้รับอนุมัติทะเบียนเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 ก่อนที่คกก.วัตถุอันตรายจะมีมติเห็นชอบให้เพิกถอนทะเบียนผลิตภัณฑ์ เรนเจอร์ สกัด นอกจากนี้ อย.ยังได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เรนเจอร์ สกัด ที่ ณ ด้านอาหารและยา ส่งตรวจวิเคราะห์ ไม่พบสาร Heptafluthrin แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนในสูตรที่มีปัญหา อย.ได้ให้ผู้ประกอบการเรียกเก็บคืนสินค้าออกจากท้องตลาด และได้ส่งเรื่องดำเนินคดีกับผู้นำเข้าอีกครั้งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน</p> <p>ด้าน นพ.สุโรจน์ ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า การดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการดังกล่าวมีการอ้างอิงข้อกฎหมายอย่างรอบคอบ โดยดำเนินการกับผู้ประกอบการทุกราย ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้การเพิกถอนทะเบียนต้องผ่านความเห็นชอบของคกก.วัตถุอันตรายตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สمارทไลฟ์</p>	<p>โรคกระดูกละลาย</p> <p>-เสนอสื่อบุชา นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคคอร์-แฮม ดิซิส หรือภาวะกระดูกทำลายตัวเอง หรือเสื่อมสลายแบบเฉียบพลัน สามารถเกิดขึ้นได้กับกระดูกทุกส่วนของร่างกาย นอกจากนี้ ยังมีการเติบโตที่ผิดปกติของผนังท่อน้ำเหลืองร่วมด้วย และส่งผลต่อกล้ามเนื้อของร่างกาย อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่อวัยวะภายในได้ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุ โดยพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคนี้เพียง 3 รายเท่านั้น</p> <p>นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรค ผู้ป่วยจะมีอาการอย่างเฉียบพลันเมื่อโรคเริ่มรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้ การรักษาส่วนใหญ่เป็นไปตามอาการ เช่น ผ่าตัด ฉายแสง เคมีบำบัด หรือใช้หลาย ๆ วิธีควบคู่กัน ประชาชนควรดูแลสุขภาพของตนเอง หากพบความผิดปกติในร่างกายควรรีบไปพบแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>รณรงค์ยุติความรุนแรงในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการใช้ความรุนแรงกับเด็กมากขึ้น ข้อมูลจากสำนักบริหารการสาธารณสุข ปี 2558 พบว่า มีเด็กถูกระงับ 10,776 คน แบ่งเป็นด้านร่างกาย 2,470 คน ทางด้านอารมณ์ จิตใจ 638 คน ถูกระงับทางเพศ 6,740 คน ถูกละเลยทอดทิ้ง 673 คน และถูกล่อลวง บังคับ แสวงหาผลประโยชน์ 255 คน</p> <p>□ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า สถาบันฯ ได้เปิดบริการศูนย์ฟังใจ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และ พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้ที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ปีงบประมาณ 2561 มีเด็กที่ถูกกระทำรุนแรงเข้ารับบริการ 109 คน เป็นเด็กชาย 59 คน เด็กหญิง 50 คน มีเด็กแรกเกิดถึง 1 ขวบ 80 คน รองลงมา อายุ 1-5 ขวบ 21 คน ประเภท การถูกกระทำรุนแรง พบว่า เลี้ยงดูไม่เหมาะสม ละเลย ทอดทิ้ง มากที่สุด 80 คน ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ 16 คน และทางด้านร่างกาย 13 คน ในจำนวนนี้ถูกกระทำรุนแรงจากบุคคลภายในครอบครัวหรือญาติสูงถึง 96 คน สถาบันฯ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเกิดความรู้อย่างถูกต้อง ความเข้าใจ และตระหนักในการป้องกันปัญหา รวมถึงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก</p>
คมชัดลึก	<p>เครือข่ายป้องกันเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า ปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับงบประมาณในการยุติปัญหาเอดส์และบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3,046 ล้านบาท เป็นงบบริการ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 200 ล้านบาท จึงลงนาม "ความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีใน ประเทศไทย" กับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหา เอดส์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
มติชน ไทยโพสต์	<p>ค่านขอสิทธิบัตรยาต้านไวรัส</p> <p>-เสนอข่าว นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวถึงกรณีมูลนิธิเข้าถึงเอดส์แนะนำให้กรมฯ เร่งพิจารณาคัดค้านการขอรับสิทธิบัตรยาต้านไวรัสเอชไอวี และยารักษาไวรัสตับอักเสบบี ให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี ตลอดจนแนะนำการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลสิทธิบัตรให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ว่า กรมฯ ตระหนักถึงข้อกังวลดังกล่าว และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ขอ พร้อมทั้งยินดีรับข้อมูลเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้ยื่นหลังประกาศโฆษณาประกอบการพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ</p>
แนวหน้า	<p>ทอดผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์ จ.กาฬสินธุ์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ทิววรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย รพ.กาฬสินธุ์ มีกำหนดเปิดให้บริการผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยในประมาณเดือนก.พ. 2562 แต่ยังมีขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ จำนวนมาก จึงได้ร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์ และภาคส่วนต่างๆ จัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์ เพื่อหา งบประมาณสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยเบื้องต้นได้ยอดบริจาคประมาณ 30 ล้านบาท และได้จัดงานบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 2561 โดยมีพระราชศีลโสภิต ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งใน จ.กาฬสินธุ์ และต่างจังหวัด ร่วมบริจาคสมทบ เป็นจำนวนมาก</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch